



ĐINH TIẾN DŨNG
ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nhân dịp bước sang năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2020, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; thiên tai bão lũ liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền Trung; hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên... nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách tài chính nhằm hỗ trợ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần quan trọng để phục hồi sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 - 2020, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cùng sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách tài chính được chú trọng; chính sách tài khóa, phát triển thị trường tài chính được điều hành linh hoạt và hiệu quả; bộ máy tổ chức được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cải cách hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh... Nhờ đó, quy mô thu ngân sách không ngừng được tăng lên; chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; cân đối ngân sách nhà nước, nợ công nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép và từng bước được cơ cấu lại theo hướng bền vững; công tác an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh quốc phòng được tăng cường, giữ vững... Qua đó đã góp phần khơi thông, phát huy các nguồn lực tài chính cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bước sang năm 2021, đất nước ta đang đứng trước một thời kỳ quan trọng, một giai đoạn phát triển mới, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn khi diễn biến thiên tai và dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp khó lường, nhiệm vụ của ngành Tài chính vì thế càng nặng nề hơn. Tôi tin tưởng với truyền thống đoàn kết, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Tài chính tiếp tục phát huy tinh sáng tạo, giữ vững kỷ cương kỷ luật tài chính, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chào thân ái!

Đinh Tiến Dũng